

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện**

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 1620/STTTT-BCXB ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Qua triển khai tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác, triển khai, thực hiện**

Trên cơ sở Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan ban hành. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, quán triệt triển khai, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên. Phối hợp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng kế hoạch, lồng ghép quán triệt, triển khai Quyết định cùng với Luật mới được ban hành theo quy định.

1.1. Ban hành Kế hoạch, văn bản triển khai cụ thể về hoạt động thông tin cơ sở theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn số 3423/UBND-VX ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành và có hiệu lực; thực hiện Công văn số 3423/UBND-VX ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới cán bộ chủ chốt các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; công chức Văn hóa - xã hội các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan (phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đến nay 2 đơn vị đài Truyền thanh và

Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch đã sáp nhập thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch), UBND các xã, thị trấn) tăng cường hoạt động thông tin cơ sở, thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân trên địa bàn quản lý bằng các hình thức đa dạng (Qua Cổng Thông tin/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, giao lưu văn hóa, văn nghệ đưa thông tin về cơ sở, băng rôn khẩu hiệu, bảng tin công cộng...). Đưa hoạt động thông tin cơ sở vào kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục hàng năm của địa phương.

Một số văn bản đã ban hành về hoạt động thông tin cơ sở:

- Công văn số 784/UBND-VHTT ngày 27/4/2017 của UBND huyện Triệu Sơn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

- Công văn số 43/VHTT ngày 25/5/2017 báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ hoạt động thông tin cơ sở.

- Công văn số 744/UBND-VHTT ngày 20/4/2018 của UBND huyện về việc báo cáo số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở.

- Công văn số 1741/UBND-VHTT ngày 30/7/2018 của UBND huyện về việc rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống đài truyền thanh cơ sở phục vụ khảo sát, xây dựng, báo cáo chủ trương và báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất hệ thống đài truyền thanh cơ sở cho các xã xây dựng Nông thôn mới năm 2018”.

- Công văn số 647/TTr-UBND ngày 04/4/2019 của UBND huyện về việc xin hỗ trợ thiết bị đài truyền thanh không dây.

- Công văn số 3264/UBND-VHTT ngày 25/10/2019 của UBND huyện về việc đề xuất hỗ trợ phương tiện thông tin cho các xã nghèo chưa có thiết bị phương tiện tuyên truyền cổ động.

- Báo cáo số 317/BC-UBND ngày 20/2/2020 của UBND huyện về báo cáo số liệu đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động đối với đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Công văn số 377/TTr-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện về việc hỗ trợ thiết bị đài truyền thanh không dây năm 2020.

- Công văn số 1124/UBND-VHTT ngày 08/5/2020 của UBND huyện về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

- Công văn số 25/VHTT ngày 23/6/2017 về nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

- Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 12/7/2017 đề xuất thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện về Kế hoạch thông tin- truyền thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

- Công văn số 2112/TTr-UBND ngày 15/6/2020 của UBND huyện về việc rà soát hệ thống đài truyền thanh không dây đối với các xã đã sát nhập trên địa bàn huyện.

- Các kế hoạch tổ chức triển khai công tác giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2016-2020 trong chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở thông tin và Truyền thông.

- Kế hoạch số 26/KH-TBTT ngày 01/4/2021 của UBND huyện về Thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

- Quyết định số 5083/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện phê duyệt Phương án Thông tin – Tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Công văn số 5050/UBND-VHTT ngày 09/9/2021 của UBND huyện về việc lắp đặt cụm loa truyền thanh trên các trạm thu phát sóng thông tin di động phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

- Ngoài ra, thường xuyên thông tin tuyên truyền các văn bản, nội dung chủ đề, chủ điểm theo công văn chỉ đạo, định hướng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Huyện ủy tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; Xây dựng và ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền hàng quý đảm bảo. Đặc biệt trong 02 năm gần đây thường xuyên xây dựng tin bài và triển khai các văn bản hướng dẫn triển khai thông tin tuyên truyền tới cơ sở về các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19.

1.2. Đánh giá việc tổ chức cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương trên các nội dung

Hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện luôn tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai của Trung ương, tỉnh và phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện thực tế của địa phương. Thông tin thiết yếu luôn đảm bảo tính kịp thời, chính xác đến với người dân; thông tin phổ biến về cơ sở đã được các ngành chức năng của huyện thẩm định về nội dung, đảm bảo tính kịp thời, ngắn gọn và đầy đủ, tùy theo tính cấp thiết, sự kiện, nội dung mà tần suất được thực hiện khác nhau.

Hoạt động cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như:

Ban hành các văn bản chỉ đạo, cung cấp ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền... đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; thông qua hoạt động Đài truyền thanh; Cổng/Trang thông tin điện tử cấp huyện, xã; tuyên truyền lưu động; bảng tin, pano, áp phích, băng zôn; thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ,... nhằm cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện liên quan đến người dân tại địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, hàng tháng, huyện cung cấp tài liệu sinh hoạt báo cáo viên cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt báo cáo viên. Nội dung, tài liệu tuyên truyền được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, phòng chuyên môn cung cấp để chuyển đến các xã, thị trấn, chi bộ trong toàn huyện để làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt tại hội nghị chi bộ định kỳ hoặc chuyên đề. Đồng thời, Đảng ủy và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo hướng dẫn, thẩm định nội dung cho Đài truyền thanh thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh về các chủ trương, đường lối của Đảng, của địa phương.

Tính đến tháng 9/2021, huyện Triệu Sơn có 01 Đài truyền thanh huyện và 34 đài truyền thanh xã, thị trấn. Tháng 6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức tập huấn cho Công chức văn hóa xã hội và cán bộ đài truyền thanh xã tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin bài, hướng dẫn kỹ thuật; Tháng 5/2019, phòng Văn hóa và thông tin, Đài truyền thanh huyện (nay là Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức tập huấn kỹ năng biên tập, viết tin bài, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chương trình và vận hành Đài truyền thanh, xã theo hình thức “cầm tay chỉ việc” các Đài truyền thanh đều được tập huấn và hướng dẫn bằng các văn bản. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đang phát các file tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch sản xuất là chủ yếu, xã, thị trấn thu âm các thông báo đơn thuần để phát lên hệ thống loa truyền thanh của xã. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì đài truyền thanh xã, thị trấn đang phát huy cao công tác tuyên truyền dịch bệnh covid-19 trên địa bàn.

1.3. Việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở Công tác tập huấn, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc liên quan đến hoạt động thông tin cơ sở cấp huyện và xã, thị trấn được quan tâm, thường xuyên tổ chức các hội nghị, tập huấn và tham dự các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức. Kết quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nhân lực trong hoạt động thông tin cơ sở:

Năm	Số lớp	Số người tham dự	Nội dung	Ghi chú
2017	01	75	Hội nghị tập huấn hướng dẫn đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện chính quyền điện tử	Do cấp huyện tổ chức
2018	01	73	Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan về sự ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS.	Do cấp tỉnh tổ chức
2019	01	73	tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền về Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.	Do cấp huyện tổ chức
2019	01	36	tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp xã, kỹ năng viết tin bài, bồi dưỡng nâng cao năng lực biên tập viên trang, cổng thông tin điện tử	Do cấp huyện tổ chức
2020	04	380	tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cấp xã và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc Tdoffice.	Do cấp tỉnh tổ chức
2020	01	37	tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở công tác phòng, chống in lậu và triển khai Nghị định 15/2020/NĐ-CP	Do cấp tỉnh tổ chức
2020	01	74	Tập huấn phần mềm một cửa điện tử và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho cán bộ trực tiếp khai thác, sử dụng để giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc qua mạng tại các đơn vị cấp xã	Do cấp huyện tổ chức
2020	01	34	Hội nghị tập huấn đào tạo, tập huấn công tác quản trị Trang TTĐT; Kỹ năng biên tập, viết, đăng tin bài trên Trang TTĐT	Do cấp huyện tổ chức
2020	01	03	Hội nghị tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác	Do cấp tỉnh tổ chức

			thông tin cơ sở của các xã được đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh năm 2019”	
--	--	--	---	--

- Khó khăn, vướng mắc: Nhân lực Đài cơ sở đa phần không được đào tạo chính quy, không có chuyên môn nghiệp vụ nên khi thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.

1.4. Đánh giá việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương

100% các xã, thị trấn đã được phủ sóng thông tin di động, và truy cập Internet tốc độ cao; một số Đài cơ sở đã sử dụng phần mềm dựng chương trình phát thanh hàng ngày...

Các khó khăn, vướng mắc: Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị thông tin truyền thông, nhu cầu trang thiết bị để cập nhật công nghệ, sản xuất và phát sóng các chương trình hàng ngày là rất cần thiết. Tuy nhiên hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đài Truyền thanh cấp xã một số đã xuống cấp, chưa đồng bộ, chưa ứng dụng, tích hợp được công nghệ hiện đại.

1.5. Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Hàng năm UBND huyện đã tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Văn hóa và Thông tin, gắn với thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin cơ sở. Trong 5 năm qua UBND huyện Triệu Sơn đã khen thưởng cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích.

Bám sát nội dung, kế hoạch triển khai của UBND tỉnh, Huyện ủy, hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua theo nội dung chủ đề, chủ điểm. Trên thực tế không có phong trào thi đua chuyên đề riêng về hoạt động thông tin cơ sở mà lồng ghép vào các phong trào thi đua theo nội dung hoạt động triển khai, như: Phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; Phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019,...

1.6. Việc kiểm tra hoạt động thông tin cơ sở

UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra các hoạt động thông tin cơ sở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với tổng số 11 lượt (Năm 2016: 02 lượt; Năm 2017: 02 lượt; Năm 2018: 02 lượt; Năm 2019: 02 lượt; Năm 2020: 3 lượt).

Đánh giá: Cơ bản hệ thống Đài truyền thanh cơ sở hoạt động đảm bảo, thu tiếp sóng theo đúng khung giờ quy định của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài huyện và phát thanh Đài xã, thị trấn phục vụ nhu cầu nghe đài của bà con nhân dân.

Tồn tại: Việc ghi chép nhật ký hồ sơ chương trình thu phát sóng chưa đầy đủ, đặc biệt là hệ thống văn bản thông báo phát thanh của Đài cơ sở, ghi chép sơ sài, chưa khoa học.

## **2. Hiện trạng**

Cung cấp số liệu về hệ thống thông tin cơ sở hiện có của địa phương (Theo phụ lục kèm theo).

## **II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định, quản lý trong hoạt động thông tin cơ sở được thể hiện rõ ràng tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tuy nhiên hệ thống văn bản, chưa có hướng dẫn cụ thể về mức chi nhuận bút viết tin bài cho sản xuất chương trình truyền thanh tại địa phương.

Đề xuất tinh hỗ trợ loại hình thông tin cơ sở bằng bảng tin điện tử cho 34 xã, thị trấn.

Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đề xuất tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về công tác thông tin cơ sở cho đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn huyện.

- Công tác quản lý, nắm bắt các thông tin, đặc biệt là các thông tin trên không gian mạng để kịp thời đấu tranh, xử lý các thông tin xấu, độc, sai sự thật phục vụ hoạt động thông tin tại cơ sở và định hướng dư luận.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VHHT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**

